

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SAT – แบบนี้ ต้องมีตามน้ำ (อย่างว่า)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

วันนี้ ไม่มีอะไรคอมเม้นท์ตลาด หรือ SET Index นะ ขอทิ้งช่วงห่างๆ ไว้ก่อน ใหม่นะ วันวานก็เล่นมองเขาในเชิงลบเสียขนาดนั้น ดีไม่ดี ก็ต้องมีคนเคืองๆ เหนือเมฆบ้างแหละนะ... ก็รับแหละว่าบางครั้งมันผิดมากก่อนได้ แต่การที่จะผิดหรือถูก ทุกคนเป็นกันได้ทั้งนั้น แล้วคิดผิดหรือคิดถูกนั้นจริงๆ มันไม่สำคัญเท่า การกระทำจากความคิดนั้นๆ หรือ ว่าผิดแล้วจะแก้ยังไง ให้เสียหายน้อยที่สุด... บางเวลา หรือช่วงเวลาหนึ่ง อ่านสัญญาณแล้ว มันออกมาดี มันก็ต้องบอกว่าดี แต่ถ้าจากดีกลับมาเป็นร้าย เราจะต้องนั่งมองมันร้ายหรืออย่างไร... อย่างช่วงระดับ 1800+/- ที่จะลงไประดับ 1724+/- นั้น ยิ่งเคยมองว่าดีดี น่าสนใจ แต่ก็ยังเคยกล่าวไว้แล้วด้วยว่า ถ้าจะพลาด หรือลงแรงๆ ต่ำกว่า 1800 ก็ยังไม่ต้องหวั่น มันจะกลับขึ้นมาที่เดิม ให้เราไปคิดว่าจะต้องทำอะไร... ซึ่งเหนือเมฆก็กล่าวไว้ว่า ถ้าลงลึก แต่ก็ยังมีโอกาสขึ้นมาที่เดิมให้เราได้เสียหายน้อยที่สุด แล้วเราก็จะปรับพอร์ตกันไปตามที่คิดไว้... จริง ลงไป 1724 แล้วตั้งขึ้นมา 1800+/- ใหม่ ซึ่งหลายๆ ท่านก็กลับไม่คิดเหมือนเดิม หรือไม่คิดจะทำอะไร ไม่ปรับพอร์ตอะไรเลย กล่าวว่ามันจะขึ้นมาแล้ว ก็ขึ้นไปต่อเนื่องเลย... จริงๆ เหนือเมฆก็กลัวแหละว่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ไม่เมื่อมีคนเคยกล่าวไว้ว่า “คิดครั้งแรก มักถูกเสมอ” เหนือเมฆก็เลยต้องกล่าวทางลัดๆ ไปว่า ขึ้นมาที่เดิมแล้วปรับพอร์ตตามที่กล่าวไว้ ต้องทำการปรับพอร์ตไปก่อน แล้วรอดูอีกที... ตอนนั้น เส้น 3 เซียน เหมือนจะเริ่มออกอาการที่มากขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าเป็นไปไม่ได้ เส้น 3 เซียน ก็อยากจะกดหัวให้ New Low ที่ต่ำกว่า 1724 ด้วยซ้ำ

ดูตามเกม...

ปริมาณ Volume หายไปใน 2 วันที่ผ่านมา ไม่แปลกนะครับ เพราะจากการที่ขึ้นมาแรงๆ ก็ช้อพราคา พัก Volume บ้าง... เพียงแต่เกมนี้ สัญญาณไม่เสีย โครงสร้างไม่เสีย ก็ยังมีลุ้น

แนวรับ

: ... 22.4-22.2 ยังนำตามน้ำ จากการผ่าน 22.0 ขึ้นมาอย่างว่า

เป้าหมาย

: ... เล่นรอบ ก็หวังพื้นที่ High เดิม 24.5-25.0 (หวังสูงกว่าได้)

Price Chart...(SAT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAT... ครั้งที่แล้ว เราเอาเรื่องของภาพในโครงสร้างขาขึ้นใหญ่ๆ มาดูกัน ซึ่งจะเครื่องมือช่วยคือ เส้น 3 เซียน และ เส้น 20days นั้นหมายถึงว่าหุ้น SAT อยู่ในภาวะ Bull Stage ... และผ่าน 22.0 มาได้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก... มาครั้งนี้ ก็เอาเส้น MA ทั้ง 5 เส้น ที่เราใช้หา Bullish Pattern in MA. ซึ่งก็สอดคล้องกัน เพราะจากระดับ 21.5 ขึ้นมานั้น ภาพของ MA อยู่ในสัญญาณ Bullish Pattern in MA. จึงมองได้ว่าระยะกลางๆ หรือ 2-3 เดือน การขึ้นยังสามารถหวังได้ถ้าจะเอาเป้าหมายจริงๆ เราจะเห็นว่า เส้นเริ่มเรียงกันที่ราคา 21.0-21.5 ดังนั้น ถ้าถ้อยยาวๆ โดยที่สัญญาณ MA. ไม่เสีย ก็จะหวังได้ถึงระดับ 30+/- (วันนี้ ช้อทั้น)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน